

๓. นายเนติชัย	ชานะราช	อาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยวินัยและนิติการ**
๔. นายคมกริบ	เลื่องลือ	นิติกรปฏิบัติการ
๕. นางสาวสุภาพร	ศิริพันธ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

หมายเหตุ ** การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

หนังสือแจ้งเวียนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ที่ อว๐๒๐๑.๒/ว ๗๘๔๕ เรื่อง ขอความร่วมมือในการหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับหนังสือแจ้งเวียนจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว๐๒๐๑.๒/ว ๗๘๔๕ เรื่อง ขอความร่วมมือในการ หารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ โดยสรุปรายละเอียดดังนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนว่าปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาของรัฐยังมีการหารือเกี่ยวกับกฎหมายและ ระเบียบไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยไม่หารือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมายของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นการภายในก่อน ซึ่งโดยหลักการหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบนั้น สถาบันอุดมศึกษาของรัฐควรจะได้หารือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมายของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นการภายในก่อน เนื่องจากปัญหาที่หารือนั้นอาจไม่ใช่ปัญหาข้อกฎหมายแต่เป็นปัญหาข้อเท็จจริง หรือเป็นเรื่องที่อยู่ในดุลยพินิจของ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือเป็นปัญหาในทำนองเดียวกันที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานหรือบุคลากรในสังกัด ที่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมายของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ได้มีข้อวินิจฉัยหรือวางแนวทางปฏิบัติไว้แล้ว ดังนั้น เพื่อลดปริมาณข้อหารือซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานเกิดผล สัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ จึงขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่ประสงค์จะขอหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอให้หารือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้าน กฎหมายของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นการภายในก่อน หากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐยังมีข้อสงสัยหรือไม่อาจ วินิจฉัยได้ ก็ให้หารือไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๑)

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณา ร่าง รายงานการประชุม ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการ บริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสร้อยจันทร์ ชั้น ๒ อาคาร ๑๐ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๑ หน้า

จึงนำเสนอ...

จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.)
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๒)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธานมอบหมายให้นายคมกริบ เลื่องลือ นิตกรปฏิบัติกร เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ “การที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร มีพันธกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗ มาตรา ๘ โดยการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา และพันธกิจในการบริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงทำให้การดำเนินการจัดการศึกษาที่ถูกกำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีความเหตุที่ต้องปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม หนึ่งต้องมีกระบวนการทำงานของส่วนราชการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่ให้บริการ
แก่นักศึกษา ประชาชนทั่วไป จักต้องมีขั้นตอนที่ชัดเจนโปร่งใสและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย จึงจำเป็นต้องปรับปรุงข้อบังคับนี้”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๑)

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. มอบหมายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์
และการเรียงลำดับข้อให้ถูกต้อง เช่น หน้า ๔๒ หมวด ๖ เป็นต้น

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

๓.๒ พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุง
การศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธานมอบหมายให้นายคมกริบ เลื่องลือ นิตกรปฏิบัติกร เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง)
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ “การที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าบำรุงการศึกษาอื่น ๆ โดย
นำเข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และการใช้จ่ายเงินรายได้ที่มาจากจัดเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา หรือค่าบำรุงการศึกษา
อื่น ๆ รวมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หรือแนวปฏิบัติของราชการ การ
เก็บเงินและการใช้จ่ายเงินดังกล่าวจึงต้องมีการกำหนดขั้นตอน วิธีการ หลักเกณฑ์ รวมถึงส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจักต้อง
มีขั้นตอนที่ชัดเจนโปร่งใสและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงจำเป็นต้องปรับปรุง
ระเบียบนี้”

จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๒)

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การเก็บเงิน ค่าบำรุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. มอบหมายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ ให้ถูกต้อง เช่น หน้า ๗๕ บรรทัดที่ ๔ “บำรุงการศึกษาอื่น ๆ” หมายความว่า เงินที่มหาวิทยาลัยเก็บนอกจาก ค่าบำรุงการศึกษาและเป็นไปตามข้อบังคับนี้ เป็น “บำรุงการศึกษาอื่น ๆ” หมายความว่า เงินที่มหาวิทยาลัยเก็บ นอกจากค่าบำรุงการศึกษาและเป็นไปตามระเบียบนี้ เป็นต้น

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

๓.๓ พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การรับและการจ่ายเงิน เพื่อการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.) ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธานมอบหมายให้นายคมกริบ เลื่องลือ นิติกรปฏิบัติการ เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การรับและการจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.) ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ การที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าบำรุงการศึกษาอื่น ๆ โดยนำเข้าเป็น เงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย และการใช้จ่ายเงินรายได้ที่มาจากจัดเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา หรือค่าบำรุงการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หรือแนวปฏิบัติของราชการ การเก็บเงิน และการใช้จ่ายเงินดังกล่าวจึงต้องมีการกำหนดขั้นตอน วิธีการ หลักเกณฑ์ รวมถึงส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจึงต้องมี ขั้นตอนชัดเจนโปร่งใสและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงจำเป็นต้องปรับปรุงระเบียบนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๓)

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การรับและการ จ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.) ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติต่อไป

๓.๔ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธานมอบหมายให้นายคมกริบ เลื่องลือ นิติกรปฏิบัติการ เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้กระบวนการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนการเทียบโอน ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ที่นักศึกษา นำผลการเรียน มาจากสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับหลัง มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง จึงต้องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการดำเนินการให้เกิดความชัดเจน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๔)

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ นำเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติต่อไป

๓.๕ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธานมอบหมายให้นายคมกริบ เลื่องลือ นิตกรปฏิบัติการ เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และเปิดโอกาสให้บุคคลได้ศึกษาตามอัธยาศัย โดยเป็นการกำหนดกระบวนการที่เกี่ยวกับการยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปออกต่างหาก จึงเห็นเป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๕)

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. มอบหมายศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษาตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้อง เช่น ในหน้า ๑๐๕ บรรทัดที่ ๒๒ ทั้งนี้ การยกเว้นไม่ต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปตามวรรคแรก ไม่ครอบคลุมรายวิชาวัฒนธรรมแ่งสกลนคร ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาที่ยังไม่เคยเรียนรายวิชาวัฒนธรรมแ่งสกลนคร ต้องเรียนวิชาดังกล่าว ให้ตัดออก

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

๓.๖ พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธานมอบหมายให้นายคมกริบ เลื่องลือ นิตกรปฏิบัติการ เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยที่มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ในระดับอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการในลักษณะการเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติทั่วไปทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีความชัดเจนในการรับนักศึกษาพิการเข้าเรียนการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก และผู้ช่วยเหลือทางการศึกษาแก่นักศึกษาพิการ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาและเรียนรู้เท่าเทียมมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกันกับนักศึกษาปกติทั่วไป”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๖)

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม พ.ศ. ๒๕๖๕ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

๓.๗ พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย กองทุนอุดหนุนเพื่อการจัดการศึกษานักศึกษาคนพิการ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธานมอบหมายให้นายคมกริบ เลื่องลือ นิติกรปฏิบัติการ เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย กองทุนอุดหนุนเพื่อการจัดการศึกษานักศึกษาคนพิการ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีความต่อเนื่อง งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการมีความคล่องตัวสามารถตอบสนองและสนับสนุนการศึกษานักศึกษาคนพิการได้อย่างรวดเร็วเพิ่มพูนความสามารถของนักศึกษาพิการให้เข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาคปฏิบัติ ตลอดจนสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม จึงเห็นควรให้จัดตั้งกองทุนอุดหนุนเพื่อการจัดการศึกษานักศึกษาคนพิการ รวมทั้งให้มีระเบียบการใช้จ่ายเพื่อการศึกษาดำรงชีพของนักศึกษาพิการไว้เป็นแนวทางบริหารจัดการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๗)

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย กองทุนอุดหนุนเพื่อการจัดการศึกษานักศึกษาคนพิการ พ.ศ. ๒๕๖๕ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

๓.๘ พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการด้านอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธานมอบหมายให้นายคมกริบ เลื่องลือ นิติกรปฏิบัติการ เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการด้านอุบัติเหตุ สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๖๕ การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีพันธกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗ มาตรา ๘ โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพันธกิจในการบริหารการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงทำให้การดำเนินการจัดการศึกษาที่ถูกกำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความเหตุที่ต้องปรับปรุงกระบวนการ จัดการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม หนึ่งต้องมีการบูรณาการทำงานของส่วนราชการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่ให้บริการแก่นักศึกษา มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบประกันภัย เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านสวัสดิการให้นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ในส่วนที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าสินไหมทดแทน แก่นักศึกษาที่ได้รับบาดเจ็บหรือพิการหรือเสียชีวิต จากการประสบอุบัติเหตุ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องระเบียบฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๘)

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการด้านอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๖๕ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

๓.๙ การนับระยะเวลาปฏิบัติราชการสำหรับพนักงานราชการที่ได้รับการจ้างและบรรจุแต่งตั้งต่อเนื่องเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ประธานมอบหมายให้นายคมกริบ เลื่องลือ นิติกรปฏิบัติการ เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) การนับระยะเวลาปฏิบัติราชการสำหรับพนักงานราชการที่ได้รับการจ้างและบรรจุแต่งตั้งต่อเนื่องเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ ๒๘๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ...

ปฏิบัติราชการ...

ปฏิบัติราชการสำหรับพนักงานราชการที่ได้รับการจ้างและบรรจุแต่งตั้งต่อเนื่องเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
 ลี้ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ คณะทำงานนั้ระยะเวลาปฏิบัติราชการสำหรับพนักงานราชการที่ได้รับการจ้าง
 และบรรจุแต่งตั้งต่อเนื่องเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเสนอผลการดำเนินการ
 และขออนุมัติเสนอคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
 คณะกรรมการบริหารพนักงาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การบริหารพนักงานใน
 สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ เพื่ออนุมัติให้บุคลากรที่เข้าหลักเกณฑ์และวิธีการนั้ระยะเวลา
 การปฏิบัติราชการสำหรับพนักงานราชการซึ่งได้รับการจ้างและบรรจุแต่งตั้งต่อเนื่องเป็นพนักงานใน
 สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการนั้อายุงานต่อเนื่องเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๗ ราย
 (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม)

มติที่ประชุม อนุมัติให้นั้ระยะเวลาการปฏิบัติราชการสำหรับพนักงานราชการ ซึ่งได้รับการจ้าง
 และบรรจุแต่งตั้งต่อเนื่องเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการนั้อายุงานต่อเนื่องเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
 พร้อมทั้งมอบหมายให้งานบริหารบุคคลและนิติการ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นางอุดมพร บุตรสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เสนอที่ประชุมทราบ
 สืบเนื่องจากงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณ
 เงินรายได้ และงบ บ.กศ. (ภูพานเพลช) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) ดังนี้

**รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายงานคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)**

ประเภทงบ	ยอดที่จัดสรร (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	ยอดคงเหลือ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
เงินแผ่นดิน	๔๗๒,๓๘๘,๑๐๐.๐๐	๒๓๑,๖๗๕,๖๔๐.๙๘	๔๙.๐๔	๒๔๐,๗๑๒,๔๕๙.๐๒	๕๐.๙๖
เงินรายได้	๑๒๒,๗๖๓,๕๖๐.๐๐	๒๖,๕๒๘,๔๑๘.๐๗	๒๑.๖๑	๙๖,๒๓๕,๑๔๑.๙๓	๗๘.๓๙
งบ บ.กศ. (ภูพานเพลช)	๔,๗๗๒,๐๖๐.๐๐	๑,๖๓๓,๕๗๒.๐๗	๓๔.๒๓	๓,๑๓๘,๔๘๗.๙๓	๖๕.๗๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๑)

ที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากหน่วย
 ออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี ได้รายงานความก้าวหน้า
 งานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังตารางนี้

โครงการ...

โครงการ	ก้าวหน้า แผน (ร้อยละ)	ก้าวหน้าจริง (ร้อยละ)
๑. ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาภายในมหาวิทยาลัย	๑๐๐.๐๐	๘๗.๐๐
๒. ปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร ๗	๑๐๐.๐๐	๖๒.๐๐
๓. ก่อสร้างปรับปรุงห้องสำนักงานและหลังคากันสาด คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	๑๐๐.๐๐	๗๗.๐๐
๔. ก่อสร้างลานกิจกรรมและโรงจอดรถอาคารสุนทรียและดนตรี (ส่งงานแล้ว)	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๕. จำลองอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ อาคาร ๑๓ (ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-	๐.๐๐
๖. ปรับปรุงบ่อเก็บน้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา	๖๐.๘๓	๕.๐๐
๗. ก่อสร้างขยายห้องเรียนประถมศึกษา โครงการขยายห้องเรียน	๔๔.๔๔	๑๒.๐๐
๘. ปรับปรุงห้องประชุมสร้อยสุวรรณา	๙๐.๖๗	๖๖.๐๐
๙. ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสอนครุศาสตร์	๒๘.๐๐	๔.๐๐
๑๐. ก่อสร้างถนนและลานจอดรถบริเวณอาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	๖๐.๘๓	๔๒.๐๐
๑๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารปฏิบัติการเรียนรวมทางเทคนิคการสัตวศาสตร์	๔๓.๓๓	๑๐.๐๐
๑๒. ปรับปรุงสนามฟุตบอล	๖๘.๘๙	๖.๐๐
๑๓. ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมคนพิการ	๒๕.๘๓	๔.๐๐
๑๔. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๑ (ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-	๐.๐๐
๑๕. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คณะวิทยาการจัดการ (ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-	๐.๐๐
๑๖. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์	๑๘.๓๓	๕.๐๐
๑๗. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยในอาคาร ๑ (ยังไม่เริ่มดำเนินการ)	-	๐.๐๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๒)

ที่ประชุม รับทราบ

๔.๓ รายงานอัตรการคงอยู่และการชำระค่าลงทะเบียนของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.ป.

อ.วุฒิพงษ์ พันธมนันท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสนอที่ประชุมทราบ
อัตรการคงอยู่และการชำระค่าลงทะเบียนของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.ป. ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลการ...

รายการ	นศ.กยศ		นศ.ปกติ		ผลรวม จำนวน นศ.	ผลรวม ค่าเทอม
	จำนวน นศ.	ค่าเทอม	จำนวน นศ.	ค่าเทอม		
☐ ไม่ลงทะเบียน			390	2,161,080	390	2,161,080
☐ กศ.ป.			22	114,750	22	114,750
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			8	47,250	8	47,250
วิทยาการจัดการ			14	67,500	14	67,500
☐ ปกติ			368	2,046,330	368	2,046,330
ครุศาสตร์			50	291,330	50	291,330
เทคโนโลยีการเกษตร			18	108,000	18	108,000
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม			32	202,500	32	202,500
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			97	511,200	97	511,200
วิทยาการจัดการ			107	548,550	107	548,550
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			64	384,750	64	384,750
☐ ลงทะเบียน	2,709	16,365,700	5,019	30,563,790	7,728	46,929,490
☐ กศ.ป.	9	61,650	567	3,831,000	576	3,892,650
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	1	7,650	18	137,700	19	145,350
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	2	13,500	304	2,040,900	306	2,054,400
วิทยาการจัดการ	6	40,500	245	1,652,400	251	1,692,900
☐ ปกติ	2,700	16,304,050	4,452	26,732,790	7,152	43,036,840
ครุศาสตร์	981	5,743,450	1,371	8,013,330	2,352	13,756,780
เทคโนโลยีการเกษตร	112	756,000	198	1,334,880	310	2,090,880
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	91	614,250	337	2,256,210	428	2,870,460
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	596	3,486,600	1,000	5,806,800	1,596	9,293,400
วิทยาการจัดการ	558	3,260,250	1,140	6,628,230	1,698	9,888,480
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	362	2,443,500	406	2,693,340	768	5,136,840
ผลรวมทั้งหมด	2,709	16,365,700	5,409	32,724,870	8,118	49,090,570

รายการ...

รายการ	นศ.กยศ.		นศ.ปกติ		ผลรวม จำนวน นศ.	ผลรวม ค่าเทอม
	จำนวน นศ.	ค่าเทอม	จำนวน นศ.	ค่าเทอม		
▶ โปสทอมเบียน	2,228	13,901,500	4,204	25,883,800	6,432	39,785,300
▶ กศ.ป.			144	1,070,500	144	1,070,500
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม			7	59,500	7	59,500
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			74	553,500	74	553,500
วิทยาการจัดการ			63	457,500	63	457,500
▶ ปกติ	2,228	13,901,500	4,060	24,813,300	6,288	38,714,800
ครุศาสตร์	882	5,258,500	1,234	7,306,000	2,116	12,564,500
เทคโนโลยีการเกษตร	80	585,000	182	1,316,400	262	1,901,400
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	75	472,500	301	2,147,800	376	2,620,300
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	491	2,951,500	956	5,643,500	1,447	8,595,000
วิทยาการจัดการ	427	2,639,000	1,015	5,874,000	1,442	8,513,000
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	273	1,995,000	372	2,525,600	645	4,520,600
▶ สท.บ.บ.	17	96,000	420	3,048,500	437	3,144,500
▶ กศ.ป.	9	68,500	398	2,972,500	407	3,041,000
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	1	8,500	11	93,500	12	102,000
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	2	15,000	211	1,571,500	213	1,586,500
วิทยาการจัดการ	6	45,000	176	1,307,500	182	1,352,500
▶ ปกติ	8	27,500	22	76,000	30	103,500
ครุศาสตร์			1	3,250	1	3,250
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม			8	30,000	8	30,000
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			5	16,250	5	16,250
วิทยาการจัดการ	5	16,250	7	22,750	12	39,000
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	11,250	1	3,750	4	15,000
ผลรวมทั้งหมด	2,245	13,997,500	4,624	28,932,300	6,869	42,929,800

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๓)

ที่ประชุม รับทราบ

๔.๔ รายงานรายได้ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูพานเพลช ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

นางอุดมพร บุตรสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เสนอที่ประชุมทราบ ตามที่ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภูพานเพลช ได้ให้บริการห้องพัก ห้องประชุม สัมมนา หลังจากที่เปิดปรับปรุงอาคาร โดยได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นมา จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

ยอดยกมา...

ยอดยกมา เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๑๓๙,๐๓๐	บาท
บวก รายรับเดือนมีนาคม ๒๕๖๕	๓๒๒,๘๖๕	บาท
รวมรายรับทั้งสิ้น	๔๖๑,๘๙๕	บาท แยกเป็น

ลำดับ	ประเภทรายได้	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	รายได้ห้องพัก	๒๕๘,๒๐๐	
๒	รายได้ห้องประชุม	๒๓,๓๐๐	
๓	รายได้ห้องอาหาร	๑๗๘,๗๐๕	ต้นทุน ๖๕,๕๕๕.๕๐ บาท
๔	รายได้อื่น ๆ	๑,๖๙๐	
รวมทั้งสิ้น		๔๖๑,๘๙๕	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๔)

ที่ประชุม รับทราบ

๔.๕ รายงานผลการเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒

นางอุดมพร บุตรสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เสนอที่ประชุมทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖๓ รายการ จำนวนเงิน ๙๑,๙๓๗,๐๐๐ บาท (เก้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จำแนกเป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๔๓ รายการ จำนวนเงิน ๓๒,๗๐๐,๓๐๐ บาท และค่าสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ จำนวนเงิน ๕๙,๒๓๖,๗๐๐ บาท และตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สิ้นสุดเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๕๘.๑๕ นั้น

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จึงขอรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายจ่ายลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูลสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ดังนี้ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

ที่	รายการ	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง					จำนวนรวม (รายการ)
		เบิกจ่ายแล้ว	บริหารสัญญา	อยู่ระหว่างการอุทธรณ์	ประกาศเชิญชวน	คืบหน้างบประมาณ	
๑	ค่าครุภัณฑ์	๒๒	๑๗	๓	๑	-	๔๓
๒	ค่าสิ่งก่อสร้าง	๗	๑๑	-	-	๒	๒๐
รวมทั้งสิ้น		๒๙	๒๘	๓	๑	๒	๖๓

ทั้งนี้ ข้อมูลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เบิกจ่ายจำนวนเงิน ๑๖,๘๖๖,๕๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๗ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๓๘.๐๘ และคาดว่าภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ จะเบิกจ่ายเพิ่มอีก จำนวนเงิน ๑,๔๗๔,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖๔

จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๕)

ที่ประชุม รับทราบ

๔.๖ การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ผศ.ดร.สมบุรณ์ ชาวชายโงง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เสนอที่ประชุมทราบ การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กำหนดให้หน่วยงานทุกระดับ มีการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) นั้น

ในการนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ งานประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑) รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับคณะ สำนัก สถาบัน รอบ ๙ เดือน (วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ตามปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กำหนดให้หน่วยงาน ระดับคณะ สำนัก สถาบัน มีการรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบ ๙ เดือน ในระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น ในการนี้ งานประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอสรุปรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับคณะ สำนัก สถาบัน รอบ ๙ เดือน (วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) เพื่อให้ที่ประชุมทราบ

๒) การสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร ขอให้คณะกำกับติดตามให้หน่วยงานระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรที่อยู่ภายใต้สังกัดคณะ ดำเนินการสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร ตามแบบประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา สำหรับนักศึกษา โดยดำเนินการติดตามผู้ประเมิน คือ นักศึกษาปัจจุบันทุกชั้นปีที่อยู่ภายใต้หลักสูตรของแต่ละหลักสูตร เข้าตอบแบบสำรวจที่เว็บไซต์แบบประเมินสำหรับนักศึกษา (<http://qtn.snru.ac.th/>) เพื่อนำข้อมูลรายงานผลการประเมินไปใช้ตอบตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หน่วยงานจะสามารถดาวน์โหลดรายงานผลการประเมินฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์รายงานผลแบบประเมินสำหรับนักศึกษา (<http://app.snru.ac.th/all>)

๓) การสำรวจข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี งานประกันคุณภาพการศึกษา ขอสรุปข้อมูลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา วงรอบปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร E-Jobs SNRU (<http://jobs.snru.ac.th/>) เพื่อให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ กรณีหลักสูตรที่บัณฑิตตอบแบบสำรวจไม่ถึงร้อยละ ๗๐ และสถานะการมีงานทำของบัณฑิตอยู่ในสถานะว่างงาน ขอให้คณะกำกับติดตามให้หลักสูตรปริญญาตรีที่อยู่ภายใต้สังกัดคณะดำเนินการติดตามซ้ำ เพื่อให้บัณฑิตเข้ามาปรับปรุงข้อมูลสถานะการมีงานทำของบัณฑิตให้เป็นปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๖)

ที่ประชุม รับทราบ

๔.๗ การประชุมสรุปผลการศึกษานักศึกษาทุนพระราชทานฯ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๔ และการเดินทางกลับประเทศกัมพูชา

ผศ.ดร.ไพสิฐ บริบูรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาษาและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมทราบ สืบเนื่อง เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมสรุปผลการศึกษานักศึกษาทุนพระราชทานฯ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับคณะผู้บริหาร และตัวแทนจากสถาบันการศึกษา ๓๕ สถาบัน โดยมี พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ ประธานกรรมการอำนวยการโครงการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ อุก ขอพนวน เอกอัครราชทูตราชอาณาจักร กัมพูชา กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการรายงานผลการศึกษา พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากทุกสถาบัน เพื่อให้คณะกรรมการโครงการได้เก็บเป็นข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุงและหารือร่วมกันต่อไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รายงานผลนักศึกษานักศึกษาทุนพระราชทานฯ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๓ คน ได้แก่ ๑. Miss Chhailin Chhoeun สาขาพืชศาสตร์ ๒. Mr.Raksmei Phal สาขาพืชศาสตร์ และ ๓. Mr.Mengkhim Ly สาขาเทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต (แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล) ซึ่งนักศึกษาทั้งสามคนมีผลการเรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม และได้รับเกียรตินิยม อันดับ ๑ และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ได้เดินทางไปส่งนักศึกษาเพื่อเดินทางกลับประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีคณะกรรมการโครงการทุนพระราชทานฯ อำนวยความสะดวกในการข้ามแดนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๗)

ที่ประชุม รับทราบ

๔.๘ ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและหารือรูปแบบหลักสูตรระยะสั้นและคลังหน่วยกิต

อ.วุฒิพงษ์ พันธุมนันท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสนอที่ประชุมทราบ ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและหารือรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น และคลังหน่วยกิตเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕/ ห้องประชุม AG๑๐๙ อาคาร ๑๒ ชั้น ๑ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อชี้แจง (ร่าง) รูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต หลักสูตรระยะสั้น และคลังหน่วยกิต และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นของแต่ละคณะฯ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวมถึงปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารและคณาจารย์ทุกคณะฯ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวมมีผู้เข้าอบรม จำนวน ๓๕ คน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๘)

ที่ประชุม รับทราบ

๔.๙ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคต (ร่วมกันร่างปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป)

อ.วุฒิพงษ์ พันธุมนันท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสนอที่ประชุมทราบ ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘

กุมภาพันธ์...

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น ๒ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และผ่านระบบวิดีโอทางไกล Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้ตอบโจทย์การพัฒนา นักศึกษาที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะกรรมการบริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวมมีผู้เข้าอบรม จำนวน ๖๐ คน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๙)

ที่ประชุม รับทราบ

๔.๑๐ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education; OBE)

อ.วุฒิพงษ์ พันธุมนนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสนอที่ประชุมทราบ ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education; OBE) เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ และปฏิบัติการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์ ที่เสนอรายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับบรรจุ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ และคณาจารย์ที่สนใจ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๑๐)

ที่ประชุม รับทราบ

๔.๑๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended learning)

อ.วุฒิพงษ์ พันธุมนนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสนอที่ประชุมทราบ ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended learning) ในวันที่ ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน และปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานหลากหลายรูปแบบ การวัดและประเมินผล เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม รับทราบ

๔.๑๒ การอบรมพัฒนาผู้สอนด้านการออกแบบ หลักสูตรระยะสั้นและการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

อ.วุฒิพงษ์ พันธุมนนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสนอที่ประชุมทราบ ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมพัฒนาผู้สอนด้านการออกแบบ หลักสูตรระยะสั้นและการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในวันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และการออกแบบหลักสูตรระยะสั้น

ที่ตอบสนอง...

ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๑๒)

ที่ประชุม รับทราบ

๔.๑๓ กระบวนการติดตามการค้ำส่งผลการเรียน

อ.วุฒิพงษ์ พันธุมนันท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสนอที่ประชุมทราบ
สืบเนื่องจากภาคเรียนที่ผ่านมา มีคณาจารย์ที่ยังไม่ประเมินผลการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาโครงการ
ศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.) และค้ำส่งผลการเรียนจำนวนหนึ่ง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงมีการ
ติดตามทวงถาม จึงทำให้มีจำนวนผู้ค้ำส่งผลการเรียนลดน้อยลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๑๓)

ที่ประชุม รับทราบ

๔.๑๔ โครงการปรับปรุงห้องเรียนเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑

HCL Model (Hyflex Constructionism Learning Model)

อ.วุฒิพงษ์ พันธุมนันท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสนอที่ประชุมทราบ
สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ได้ดำเนินการจัดของงบประมาณซื้อกล้องเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ แต่พบว่าการเรียนการสอน
ยังไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอเสนอโครงการปรับปรุงห้องเรียนเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ ๒๑ HCL Model (Hyflex Constructionism Learning Model) โดยมี ๓ รูปแบบ ดังนี้

๑. Small Classroom (๑๙๔๑๐)
๒. Medium Classroom (๑๙๓๐๓)
๓. Large Classroom (๑๙๒๑๒-๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๑๔)

ที่ประชุม หลักการในการปรับปรุงห้องเรียนเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑
ควรมีการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อคำนึงถึงความเหมาะสม ประโยชน์ใช้สอย และความคุ้มค่าในการ
ใช้งาน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ หรือการจัดทำโครงการเกิดประโยชน์สูงสุด โดยต้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาก่อนเบื้องต้น และนำเสนอตามขั้นตอน

๔.๑๕ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรแบบสหกิจศึกษาและการศึกษา เชิงบูรณาการกับการทำงาน

อ.วุฒิพงษ์ พันธุมนันท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสนอที่ประชุมทราบ
ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร แบบสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ในวันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้าง

ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพัฒนาหลักสูตรแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) และปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบ CWIE โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๑๕)

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ ขออนุมัติงบประมาณจากส่วนกลาง เพื่อเป็นค่าเช่าใบอนุญาต SciVal

นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติงบประมาณจากส่วนกลาง เพื่อเป็นค่าเช่าใบอนุญาต SciVal ตามบันทึกข้อความสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ อว ๐๖๒๑.๐๘/๒๒๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้ขออนุมัติงบประมาณจากส่วนกลาง และดำเนินโครงการเพื่อเป็นค่าเช่าใบอนุญาตระบบ SciVal เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเช่าใบอนุญาตระบบ SciVal ระยะ ๑ ปี ในการวิเคราะห์สมรรถนะงานวิจัย แนวโน้มทิศทางการวิจัย การบริหารจัดการงานวิจัย และวางแผนสร้างกลยุทธ์ในการวิจัยของมหาวิทยาลัยตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือในการวิจัยระหว่างสถาบัน หรือระหว่างประเทศ ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสำหรับการตอบโจทย์การประเมินการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยในประเทศ โดยผลลัพธ์ของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีข้อมูล สถิติ เพื่อตอบประเมิน SDGs การจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE World University Ranking QS Ranking และ U – Multirank และการประยุกต์ใช้ในการวิจัยและพัฒนาข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ระดับชาติ นานาชาติ โดยอธิการบดีมอบหมาย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ดำเนินการในเรื่องการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนสถาบันวิจัยและพัฒนา

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอรับจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าเช่าใบอนุญาต SciVal ทางมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบงบประมาณที่จะสามารถดำเนินการได้โดยจะขออนุมัติงบประมาณจากค่าไฟฟ้าที่ตั้งไว้จากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งค่าไฟฟ้างวดดังกล่าว มีงบประมาณที่เหลือจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินจากการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ทำให้ประหยัดงบประมาณเงินรายได้ไปได้ สามารถดำเนินการเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๑)

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณจากส่วนกลาง โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวดงบดำเนินงาน รายการค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า โดยโอนเปลี่ยนแปลงงบดำเนินงานค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า เป็นค่าใช้จ่าย เพื่อใช้เป็นค่าเช่าใบอนุญาต SciVal และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ และการเงิน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

๕.๒ มาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เสนอที่ประชุมพิจารณา แนวปฏิบัติการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามโครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ขณะนี้ ใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัย จึงขอเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย...

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีงบประมาณคงเหลือจากโครงการมหาวิทยาลัยจะนำงบประมาณดังกล่าว ไปบริหารจัดการเป็นค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดแนวปฏิบัติในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๑)

มติที่ประชุม เห็นชอบมาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกองนโยบายและแผน จะจัดส่งหนังสือไปยังหน่วยงาน เพื่อประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) และประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณา ด้วยมหาวิทยาลัยได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) และประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ (วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๖)

ที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม ๑๖.๑๕ น.



(นางสาวสุภาพร ศิริจันทร์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวณัฐพิมล วัชรกุล)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางสาวพิชญาดา ธานี)
ผู้อำนวยการกองกลาง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายเกษม บุตรดี)
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้รับรองรายงานการประชุม